

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๖๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เป็นไปตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุดที่ พร ๐๐๒๓.๗/ว ๓๘๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้แจ้งแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหา
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งเวียนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในระบบ GFMS
และจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) พบว่า
จังหวัดแพร่มีผลการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดรายการและการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๙) ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)
ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ คิดเป็น ร้อยละ ๐.๐๙ ของงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. เร่งรัดให้ดำเนินการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะรายการที่มีวงเงิน
ต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาส ๑ และรายการที่มีวงเงินต่อรายการตั้งแต่
๒ ล้านบาท ให้ก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดภายในไตรมาสที่ ๑ และกำหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริง โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้เร่งนำข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าในระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้เป็นข้อมูลนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
จัดสรรทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐